

ความที่สด

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๕/ว(ล)๒๓๑๑๐

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การใช้วัฒนธรรมด้านดนตรีและศิลปะการแสดงเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว

เรียน รัฐ-กก., วธ., ผู้ว่า-ททท., ผอ.-สสปน.

ด้วยในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า โดยที่รัฐบาลมีนโยบายกำหนดให้ปี ๒๕๖๘ เป็น “ปีแห่งการท่องเที่ยว” โดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องคุ้มครองให้ประเทศไทย เป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลก ทั้งนี้ หนึ่งในกลยุทธ์ที่สำคัญ คือ การใช้วัฒนธรรมด้านดนตรี และศิลปะการแสดงเพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวจากนานาประเทศ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทย และส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ให้ก้าวหน้าต่อไป จึงขอมอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเป็นหน่วยงานหลัก ในการบริหารจัดการและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการในเรื่องข้างต้นให้เกิดผล เป็นรูปธรรมต่อไป รวมทั้งการรณรงค์ส่งเสริมการจัดมหกรรมดนตรี (Exclusive Concert) ในประเทศไทย ในปี ๒๕๖๘ - ๒๕๖๙ ตลอดจนการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปด้วย

๒. ให้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาความเหมาะสมและเป็นไปได้ (Pre - Economic and Social Impact Study) ในการนำศิลปินระดับโลกเข้ามาจัดการแสดงในประเทศไทย โดยให้จัดทำรายละเอียด ที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วน ตามกรอบภารกิจและงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไว้แล้ว โดยคำนึงถึงภาระค่าใช้จ่าย อัตราค่าลิขสิทธิ์ที่เป็นสากล ประโยชน์และความคุ้มค่า และการบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แล้วให้รายงานผล ต่อนายกรัฐมนตรีต่อไปด้วย

ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติเห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ

จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์

(นางณัฐฎาจารย์ อนันตศิลป์)

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองพัฒนายุทธศาสตร์และติดตามนโยบายพิเศษ

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๗๔๓ (จิริฐสรพร), ๑๕๒๒ (เฉลิมขวัญ)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๑๔๔๖ www.soc.go.th

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@soc.go.th

หมายเหตุ รัฐ-กก. : จึงเรียนยืนยันมา และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

รัฐ-วธ. : จึงเรียนยืนยันมา

ผู้ว่า-ททท., ผอ.-สสปน. : จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอได้โปรดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป